

**CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG**  
**VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19**  
**VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC, DẠY HỌC TRỰC TUYẾN**

Những ngày qua, hoà chung phong trào toàn dân nỗ lực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) - COvid 19 gây ra. Cùng với Nhà trường, Công đoàn trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã có những hoạt động thiết thực trong công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ dạy học.

Ngày 30/01/2020, học sinh quay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong 02 ngày 30, 31 tháng 01 năm 2020, nhà trường theo dõi sát sao sĩ số học sinh và điều tra rõ lý do đối với những học sinh nghỉ học. Nhà trường đã chủ động thực hiện những biện pháp tuyên truyền đến học sinh, về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống dịch bệnh bằng các hình thức: qua loa phát thanh của nhà trường, slide trình chiếu trong giờ sinh hoạt lớp ngày 30 và 31 tháng 01 năm 2020, phát tờ rơi, dán tại các phòng học; thông tin đến cha mẹ học sinh qua tin nhắn, thư điện tử và Website của trường. Những thông tin về dịch bệnh Covid-19 liên tục được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công đoàn đã phối hợp với Nhà trường cử cán bộ giáo viên nhân viên tham gia đầy đủ các hội nghị tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam do UBND quận Long Biên, Trung tâm Y tế quận Long Biên, phòng GD&ĐT Long Biên tổ chức. Đồng thời tổ chức tập huấn 03 đợt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tới toàn thể CBGVNV và người lao động trong đơn vị.

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, các Thầy cô giáo nhà trường liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh để nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh và phối hợp quản lý con ở nhà, tránh tiếp xúc chỗ đông người. Công tác vệ sinh môi trường cũng được CB-GV-NV trong nhà trường thực hiện thường xuyên.

Nhà trường phân công các thầy cô giáo thường xuyên tiến hành vệ sinh khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B toàn bộ các phòng học, phòng bộ môn, các phòng làm việc và quét dọn vệ sinh sạch sẽ khung cảnh sư phạm toàn trường.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, để đảm bảo duy trì nếp học và kiến thức trong thời gian nghỉ ở nhà của học sinh, các thầy cô giáo nhà trường đã hướng dẫn học sinh ôn tập và tự học ở nhà. Nội dung ôn tập và hướng dẫn tự học được các thầy cô giáo gửi đến các con qua hệ thống nhắn tin và zalo của nhóm lớp, đăng tải trên website của nhà trường. Nắm bắt phương pháp dạy học mới trong hoàn cảnh học sinh không được đến trường, nhà trường phối hợp với công đoàn đã chủ động tổ chức các buổi tập huấn về việc dạy học trực tuyến. Kết quả 100% các thầy cô giáo đã thực hiện thông thạo việc tổ chức các buổi dạy học trực tuyến. Đồng thời, Hướng ứng phong trào ủng hộ chống dịch Covid-19 theo công văn số 965/SGDDĐT-CDN ngày 27/3/2020 của Sở giáo dục Đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành phát động, tập thể công đoàn viên trong nhà trường đã ủng hộ với tổng số tiền là 3.100.000 đồng.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Tạm dừng đến trường- Không ngừng dạy học- Không để học sinh nào ở lại phía sau” tập thể CBGVNV trong Công đoàn trường THCS Đô Thị Việt Hưng đã và đang tiếp tục cùng với toàn dân đẩy lùi bệnh dịch, đảm bảo công tác giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

**Tác giả: Trần Thị Huyền**

Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn viên phòng chống dịch Covid-19 :



